

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานพินิจ

ตามที่ได้มีการประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ ได้ประกาศตามผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนั้นมาตั้งแต่นั้น

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในเวลาที่กำหนด แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด โปรดส่งคำร้องตามแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๗๕ , ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๗๘ ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชำระเงินถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดวันเวลา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์

(นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์)

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง *ม.เต ดกดกา*

(บรรจง อธิสาร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พัชรนันท์ / คัด

บรรจง / ทาน